



Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí khám chữa bệnh BHYT

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), hai ngành Bảo hiểm xã hội và Y tế đã xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh. Do tích cực phối hợp thực hiện công tác quản lý quỹ, tổ chức khám chữa bệnh BHYT theo quy định, thời gian qua, việc sử dụng kinh phí khám chữa bệnh đạt nhiều kết quả.

Theo bà Tạ Thị Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Năm 2019, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng với 35 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) thanh toán theo giá dịch vụ, trong đó có 26 cơ sở công lập, 9 cơ sở ngoài công lập; 227 trạm y tế xã, thị trấn thực hiện KCB BHYT thông qua việc ký hợp đồng với bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố. Tính đến hết tháng 6/2019, tổng chi KCB BHYT tại các cơ sở KCB trên là trên 727 tỷ đồng, trong đó chi đa tuyến ngoại tỉnh đến 35,8 tỷ đồng, chi đa tuyến đi ngoại tỉnh 269,83 tỷ đồng. Về công tác phát triển thể, đến hết ngày 30/6, toàn tỉnh có 1.575.670 thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hành, tăng 3.202.262 thẻ. Trong số đó có 1.220.055 lượt bệnh nhân KCB bằng thẻ BHYT, tăng 20.092 lượt; tổng số tiền chi KCB tại tỉnh cho thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hành là 691,2 tỷ đồng, tăng 32,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tổng số phát hành thẻ,



Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

số bệnh nhân KCB BHYT và số chi KCB BHYT đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018. Nếu tính theo loại hình KCB, loại hình ngoại trú đã chi 230,8 tỷ đồng cho KCB bằng thẻ BHYT, tăng 8.709 lượt, chi phí tăng 12,6 tỷ đồng, bằng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018. Loại hình KCB nội

trú có 152.015 lượt KCB, chi phí 460,4 tỷ đồng, tăng 11.383 lượt, chi phí tăng 19,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, theo tính toán, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 12,7%, tăng hơn so với trung bình toàn quốc (toàn quốc là 9,13%) và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm

2018. Theo thống kê quản lý việc KCB theo tuyến của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì số bệnh nhân có thẻ BHYT đến KCB tại tuyến xã và tuyến huyện giảm so với cùng kỳ. KCB tại tuyến tỉnh và các phòng khám đa khoa tăng. Cụ thể, có 170.770 lượt khám bệnh tuyến xã, giảm 3.934 lượt,

bằng 2,3%. Chi phí 7,9 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng, bằng 13% so với cùng kỳ. Chi phí bình quân cho 1 lượt khám bệnh tại tuyến xã là 46.533 đồng, giảm 5.759 đồng, bằng 11%. Tại tuyến tỉnh, KCB ngoại trú có 133.047 lượt, chi phí 56,1 tỷ đồng, tăng 8.748 lượt, bằng 7%. Chi phí tăng 4,9 tỷ đồng, bằng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018. Chi phí bình quân cho 1 người, 1 lượt KCB ngoại trú là 444.465 đồng, tăng 8,255 đồng so với cùng kỳ. KCB nội trú có 64.115 lượt, chi phí 294,6 tỷ đồng, tăng 3.770 lượt, chi phí tăng 14,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí KCB bình quân cho 1 người 1 lượt KCB nội trú đã giảm 48,898 đồng so với cùng kỳ. Số liệu tổng hợp từ các cơ sở KCB, chi phí KCB tại tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 là 727 tỷ đồng, đã chiếm 55,9% nguồn kinh phí được phân bổ cho các cơ sở KCB. Kinh phí còn lại 6 tháng cuối năm là 527,5 tỷ đồng, chiếm 44,1% nguồn kinh phí. Vấn đề đặt ra là việc quản lý, sử

dụng kinh phí KCB BHYT cần phải được tăng cường, tránh tình trạng vượt quỹ, vỡ quỹ có thể xảy ra. Theo bà Tạ Thị Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Để quản lý tốt nguồn quỹ, thực hiện tốt công tác chi trả và KCB BHYT, hai ngành Bảo hiểm xã hội và Y tế cần tăng cường phối hợp thực hiện tốt các quy định về KCB và thanh toán BHYT. Việc liên thông dữ liệu KCB BHYT và công tác thống kê báo cáo cần được triển khai thực hiện nghiêm túc, sớm khắc phục một số hạn chế, tồn tại. Điển hình như trong 6 tháng đầu năm, trung bình có 91,6 hồ sơ gửi lên công hệ thống thông tin giám định đúng thời gian quy định, có 8,4% hồ sơ gửi không đúng ngày bệnh nhân ra viện. Báo cáo đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT hàng tháng, quý đã đi vào nề nếp. Tuy nhiên, các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thường chậm và chất lượng báo cáo không đạt yêu cầu. Báo cáo thuyết minh nguyên nhân còn chung chung, không có dữ liệu kèm theo làm ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán chi phí KCB BHYT. Về việc thực hiện các quy định về KCB và thanh toán BHYT chi phí vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như hồ sơ bệnh án ghi chép còn sơ sài, thiếu thông tin, phác đồ điều trị quy trình kỹ thuật còn quá ít, bằng chứng thanh toán chi phí KCB BHYT còn thiếu thông tin...

HA DUNG

Mắc những bệnh nào không nên lái xe?



Người bệnh tim ngủ lái xe lâu sẽ gây mệt mỏi, rối loạn nhịp tim.

(vnexpress.net) Lái xe lâu khiến người bị suy tim mệt mỏi, dễ bùng phát những cơn rối loạn nhịp, tim đập không đều có thể gây tắc mạch não, đột quỵ, ngưng tim. Người lái xe lâu là yếu tố thuận lợi để những người mắc bệnh mạch vành dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Người bệnh hen suyễn ngủ lâu trong máy lạnh hoặc hít phải nhiều khói bụi dễ gây kích thích, co thắt phế quản, khó thở, không làm chủ được tay lái, gây nguy hiểm cho mình và người tham gia giao thông. Người bệnh khi uống thuốc giãn phế quản có thể bị tác dụng phụ là run tay nên cũng không an toàn khi lái xe. Ngủ lái xe lâu gây mệt mỏi dễ dẫn đến những cơn động kinh. Người bệnh sẽ trải qua cơn co giật, mất ý thức thoáng qua nên rất nguy hiểm khi đang lái xe. Người có tiền sử bị những cơn thiếu máu thoáng qua, tê yếu nửa người, bệnh lý đột quỵ hoặc từng bị đột quỵ nhẹ (yếu chân, yếu tay) một lần nhưng vẫn sinh hoạt bình thường đều dễ tái phát đột quỵ nhồi máu não hay xuất huyết não. Người bình thường nhưng đang dùng một số thuốc gây tác dụng buồn ngủ cũng nên lưu ý khi lái xe, cần được bác sĩ tư vấn với những loại thuốc này nếu bạn phải lái xe thường xuyên.

Công dụng chữa bệnh từ lá mơ

(vnexpress.net) Theo dược sĩ dinh dưỡng Lê Kim Phụng, nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, lá mơ lông - còn có tên khác là mơ tam thể là một loại dây leo, nhiều lông mịn trên gân, có một mặt màu tím nhạt, một mặt xanh. Cây chứa một tinh dầu hàng mùi của bisulfur carbon và alcaloid và paederin. Loại lá này dễ nhận biết với mùi hôi do trong thành phần hóa học có chứa methyl mercaptan. Lá có vị hơi đắng, mặn, mùi hôi, tím nhạt, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, sát trùng. Hợp chất được chiết từ lá mơ có hoạt tính sinh lý cao với cơ thể người, đặc biệt là hệ thần kinh. Chất tinh dầu sulfur dimethyl disulphit tác dụng như thuốc kháng sinh, chống viêm. Lá mơ có thể điều trị một số bệnh như:
Đau dạ dày: Lấy 20 - 30g lá mơ, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt uống một lần trong ngày.
Kiểm ly: Nếu bị ly mới phát thì lấy một nắm lá mơ, lá phen đen, nhúng qua nước sôi, giã nát, vắt lấy nước cốt uống, ngày 2 - 3 lần. Có thể thay thế bằng cách cắt nhỏ lá rồi đánh chung với một quả trứng gà, đun nóng cháo và sau đó đổ hỗn hợp trên vào, để cho khô trên chảo rồi ăn, ngày một đến hai lần.
Trị giun: Lấy 50g lá mơ, giã nát, vắt lấy nước cốt, cho ít muối vào buổi sáng lúc đói.
Chữa ho gà: Lá mơ 150g, bách bộ, cỏ mần trầu, rễ chanh, cỏ nhọ nồi, rau má, mỗi loại 250g, cam thảo dày 150g, trần bì 100g, gừng 50g, đường kính vừa đủ cho vào 6 lít nước, trộn lẫn rồi đun sôi còn một lít. Chia ra ngày uống khoảng 3 lần.
Chống co giật: Nghiền nát khoảng 15 - 60g lá tươi, trộn nước ấm, khuấy đều và vắt lấy nước, uống trước bữa tối.
Viêm tai ở trẻ nhỏ: Trẻ bị viêm tai giữa chảy mủ. Bọn có thể lấy lá mơ lông hơn trên lửa cho nóng, vò lá và nhét vào tai trẻ và để qua đêm đến sáng hôm sau rồi lấy ra.
Bệnh đường ruột: Nước ép lá mơ chứa anthelmintic - có tác dụng mạnh trên ký sinh trùng đường ruột, có tác dụng giảm đau, nhuận tràng, lợi tiểu, thanh lọc cơ thể và kích thích sự thèm ăn.
Cảm lạnh: Hấp chín hoặc ăn sống khoảng 25 lá.

TIẾN DAT

Giáo xứ Tân Mỹ hiện có 293 hộ dân với 1.017 nhân khẩu. Ông Nguyễn Hữu Bằng, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Tân Mỹ cho biết: Giáo dân giáo xứ Tân Mỹ chiếm 90% cộng đồng dân cư thôn Tân Mỹ. Vì thế, bà con giáo dân luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia các hoạt động của các đoàn thể, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động. Hàng năm, ban trùm đều tổ chức cho bà con đăng ký thực hiện tốt phong trào thi đua với 100% gia đình giáo dân đăng ký phần đầu thực hiện 4 nội dung; đồng thời, tiến hành bình xét, khen thưởng những gia đình làm tốt để động viên bà con tích cực thực hiện phong trào. Được các đoàn thể trong xã tạo điều kiện cho vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh tăng vụ, chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bà con mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển ngành nghề, mở mang dịch vụ để tăng thu nhập cho gia đình. Trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để tăng thu nhập đồng

GIÁO XỨ TÂN MỸ Thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu"

Phát huy truyền thống "Kính chúa yêu nước", 5 năm qua, bà con giáo dân giáo xứ Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu", đạt nhiều kết quả tích cực.

Thời phát triển ngành nghề mới như: nuôi cá lồng trên sông, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải... Điển hình là gia đình ông Nguyễn Ngọc Ly, thôn Tân Mỹ kinh doanh vật liệu xây dựng; gia đình anh Nguyễn Văn Cường với 5 tàu vận tải cho thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng/năm. Hiện nay, giáo xứ Tân Mỹ có 18 hộ nuôi cá lồng trên sông Luộc với 312 lồng nuôi cho thu nhập bình quân từ 35 - 40 triệu đồng/lồng/năm. Là một trong những giáo dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, anh Nguyễn Văn Tấn, thôn Tân Mỹ nuôi 20 lồng cá từ năm 2015, hiện nay mô hình cho thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm. Anh Tấn chia sẻ: Các phong trào thi đua đã trở thành động lực



Mô hình nuôi cá lồng của giáo dân Nguyễn Văn Tấn cho thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm.

thời thúc người dân giáo xứ Tân Mỹ phát triển kinh tế. Bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, vốn, giống, góp phần nâng cao đời sống. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Ngọc cho biết: Giáo dân giáo xứ Tân Mỹ không chỉ nỗ lực lao động sản xuất, cải thiện đời sống mà còn tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Với 10 đoàn hội, giáo dân giáo xứ Tân Mỹ đã vận động gia đình, con em xa quê ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn trị giá hơn 500 triệu đồng, bê tông hóa hơn 3km đường giao thông. Các đoàn hội thường xuyên phân công giáo dân tổ chức vệ sinh môi trường. 100% giáo dân đầu nối và sử dụng nước máy, nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để thực hiện dẫn điện thôn, xây dựng các công trình phúc lợi ở thôn trị giá hàng trăm triệu đồng, khuôn viên thành đường luôn xanh, sạch, đẹp. Công tác tình nghĩa được giáo xứ Tân Mỹ quan tâm với nhiều hoạt động như cấp phát 30kg gạo cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn; khuyến góp, ủng hộ gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo 7 triệu đồng, góp

phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn 2,1%. Cùng với nhân dân trong xã, hàng năm, giáo dân giáo xứ Tân Mỹ đều được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và phòng, chống ma túy, an toàn giao thông; tìm hiểu về chính sách tôn giáo. Từ việc tự giác thực hiện các quy định của giáo hội kết hợp với ý thức tuân theo pháp luật nên 5 năm qua giáo xứ Tân Mỹ không có tệ nạn xã hội. Hàng năm có từ 80 - 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ông Nguyễn Hữu Hùng cho biết thêm: Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã cũng các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc cùng giáo dân giáo xứ Tân Mỹ phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước của dân tộc và những giá trị tốt đẹp về đạo đức tôn giáo; không ngừng nâng cao trình độ dân trí, vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và địa phương, góp phần xây dựng xã Quỳnh Ngọc ngày càng phát triển.

Đứng lên bằng đôi chân khuyết tật

Chiến tranh đã qua đi 44 năm nhưng chất độc da cam/Đioxin vẫn là nỗi ám ảnh của hàng triệu người Việt Nam, để lại di chứng cho nhiều thế hệ. Không cam chịu số phận, bằng ý chí, nghị lực của mình, nhiều nạn nhân chất độc da cam/Đioxin đã vươn lên phát triển kinh tế. Chị Phạm Thị Thái Hồng ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình là một trong những người như vậy.

Chị Hồng là con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Bị ảnh hưởng của chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin từ bố nên ngay từ lúc ra đời Hồng đã bị teo cả hai chân. Mặc dù gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng càng lớn đôi chân của chị càng teo nhỏ, khác thường, việc đi lại bị thể gặp nhiều khó khăn. Tuổi thơ của Hồng là những ngày tháng đến trường trên đôi vai gầy của

cha và mẹ. Chị chia sẻ: Càng lớn tôi càng nhận thức được mình khác các bạn cùng trang lứa nên bản thân rất mặc cảm. Nhưng được sự động viên của gia đình nên tôi quyết tâm không bỏ học. Những lúc không có bố mẹ hỗ trợ, tôi men theo vách tường, vách nhà để đi, cố gắng không để bố mẹ và người thân phải vất vả. Mặc dù là nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi

CĐDC/Đioxin, sức khỏe yếu nhưng sức học của Hồng rất tốt. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô gái trẻ thi đỗ Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nhưng do điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, nhận thấy thị trường kinh tế có sự thay đổi nên chị quyết định về nhà kinh doanh, buôn bán nhỏ. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm tòi qua sách báo, internet cùng với niềm đam mê trang sức từ

nhỏ, chị quyết định vay vốn mở cửa hàng trang sức tại nhà. Thời gian đầu, việc lập nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, vắng khách. Chị phải tận dụng tủ kính của gia đình và một số cửa hàng để trưng bày trang sức. Do cả hai chân đều bị khuyết tật, phải chống nạng nên việc đi lại để tìm nguồn hàng cũng là một thách thức không nhỏ. Song được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và ý chí quyết tâm

vượt khó, chị Hồng vẫn cố gắng xoay sở. Các sản phẩm của cửa hàng chủ yếu được làm từ vàng, bạc, pha lê, ngọc trai... Ngoài một số mẫu trang sức được lấy từ các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh, chị Hồng còn tự thiết kế các mẫu trang sức dựa trên ý tưởng của chính mình. Tiếng lành đồn xa, các sản phẩm của cửa hàng có mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng nên ngày càng được nhiều người ưa chuộng, tìm mua. Chính vì thế, sau hơn 15 năm kinh doanh, gia đình chị đã có "củ ăn, củ để". Chị Hồng trải lòng: Để có được ngày hôm nay, gia đình và bạn bè đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bản thân tôi cũng tự ý thức mình phải vươn lên. Tôi luôn tự nhủ tuy đôi chân không lành lặn nhưng đôi tay và khối óc, phải phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn

lên sống có ích cho gia đình và xã hội. Ông Cao Trung Thịnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin thành phố Thái Bình cho biết: Là thế hệ thứ hai kế tiếp bị ảnh hưởng bởi CĐDC/Đioxin nhưng chị Hồng đã xóa bỏ mặc cảm, vươn lên làm chủ cuộc sống. Ngoài ra, chị còn tích cực tham gia các

hoạt động của câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh, giúp đỡ nhiều người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng.

THU HOÀI



Chị Hồng tư vấn cho khách hàng.